

คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ตอนที่ 2 เรื่อง 'วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์เภสัช'



29 เมษายน 2556

คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนประจำปี 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนที่ 2
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์เภสัช' เมื่อวันที่ 29 เมษายน 1 พฤษภาคม 2556 ณ
โรงแรมนอร์ททรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จุฬาวัดนทล รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์สำหรับการเตรียมการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาเน้นและการเตรียมการฝึกปฏิบัติวิชา
และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมรรถนะรวมและสมรรถนะของสาขาวิชาเน้นของวิชาชีพ
รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการสร้างวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์
โดยมีคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 58 คน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
บรรยายภาคในวันแรกประกอบด้วยบรรยายเรื่อง "วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์เภสัช (Teach less learn more)" โดย
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่เพื่อศิษย์ยุคปัจจุบัน" โดย
อ.นพ.วีระเทพ ฉัตรธนไชติกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การบรรยายเรื่อง "Share and Learn"
ต่อจากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน" วิชา Human Anatomy and Physiology โดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา และ
วิชา Pharmaceutical analysis II (ปฏิบัติการ) โดย คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี
หลังจากนั้นจึงเป็นกิจกรรมกระชับสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในหมู่อาจารย์บรรยายภาคในวันที่สองประกอบด้วยการนำเสนอผล
Workshop การเตรียมการสอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และการนำเสนอผลการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2555
และกิจกรรม Workshop การบูรณาการเนื้อหาวิชาในแต่ละชั้นปี ได้แก่ การสรุปภาพความเชื่อมโยงเนื้อหาในชั้นปีและระหว่างปี และ
การสร้างใจบุญบูรณาการแบบ Project-Based Learning/Problem-Based Learning ของแต่ละชั้นปี
โดยที่มงานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตบรรยายภาคในวันสุดท้ายประกอบด้วยกิจกรรม เสี่ยงสะท้อนจากนักศึกษา
การประเมินผลรายวิชาในปีการศึกษา 2555 ได้แก่ การนำเสนอผล Exit interview จาก (วาที) บัณฑิต ปีการศึกษา 2555 และ
การนำเสนอผล In-depth interview นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, 4 ปีการศึกษา 2555
โดยที่มงานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาและกิจการนักศึกษา และกิจกรรมสุดท้ายเป็นการสรุปผลการสัมมนาประจำปี 2556 โดย
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ศรีรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
 อีกทั้งยังได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์จากทุกภาควิชาที่ได้เข้าร่วมการสัมมนา
เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และมุ่งมั่นพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างเภสัชกรที่โดดเด่น
ยกระดับมาตรฐานวิชาการด้านเภสัชศาสตร์และให้ความรู้เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป